

ด่วนที่สุด

ที่ ขม ๐๐๑๗.๒/ว ๒๐๒๕๕



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ขม ๕๐๓๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมือง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑	<p>แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</p> <p>ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และศปก.อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด-19</p> <p>๑.๒ แนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่แออัดที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก สำหรับกลุ่ม ๖๐๘ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ รวมถึงผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค</p>	<p>๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๓. ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ ศปก.เทศบาลเมืองทุกแห่ง</p>
๒	<p>การกำกับ ดูแลการเปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน</p> <p>๒.๑ ขอให้ ศปก.อำเภอ และ ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ และศปก.เทศบาลเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบและกำกับดูแลสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกันอย่างต่อเนื่อง โดยตรวจสอบชื่อสถานบริการให้ตรงกับ QR Code ในป้ายสัญลักษณ์ที่อนุญาตให้สถานประกอบการเปิดดำเนินการและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สถานประกอบการจะต้องขออนุญาตเปิดดำเนินการต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ให้ถูกต้อง</p> <p>๒.๒ ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบร้านคาราโอเกะในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้ขออนุญาตเปิดดำเนินการต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒.๓ มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการผ่านช่องทางเพจ Facebook PR Chiang Mai เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน</p>	<p>๑. ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๓. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๕. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๖. ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ ศปก.เทศบาลเมืองทุกแห่ง</p>
๓	<p>การอนุญาตเปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้เปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยผ่านการตรวจประเมินจาก ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ เพิ่มเติม จำนวน ๑ แห่ง ทั้งนี้ ขอให้กำชับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ประเมินตนเอง ทุก ๑๔ วัน ตามระเบียบแนวทางที่ถูกต้องด้วย</p>	<p>๑. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๒. ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ ศปก.เทศบาลเมืองทุกแห่ง</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๔	<p>การเปิดดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แบบ on site จำนวน ๒๕ แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอ โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>ทั้งนี้ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่าระวังการติดเชื้อ และติดตาม กำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง</p>	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
๕	<p>การจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก</p> <p>การจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า ๒,๐๐๐ คน ต้องผ่านความเห็นชอบและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนการจัดกิจกรรม โดยให้สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ ๑ พิจารณาก่อนการที่จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่</p>	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕